



# การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อความชำนาญในการสอบบัญชี

สุนิตย์ ศิริโท

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

## บทนำ/เกริ่นนำ

สถานการณ์ปัจจุบันเป็นความท้าทายที่องค์กรภาครัฐกำลังเผชิญ คือ การจูงใจกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูงในการทำงาน ให้มาทำงานกับภาครัฐ และการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ท่ามกลางงานอย่างเต็มความสามารถ ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายพื้นที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานสอบบัญชีเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ แม้อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญจะลดน้อยลง ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องเร่งปฏิบัติงานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ จากผลการวิจัยเรื่อง ทักษะทางด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเป็นมืออาชีพในการสอบบัญชี และผลสำเร็จในการสอบบัญชี พบว่า ทักษะทางด้านบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในงานสอบบัญชี

## แนวคิดหรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งพัฒนาตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสอบบัญชี ในอดีตการเรียนรู้ต้องใช้เวลาและประสบการณ์จริง อาจไม่สะดวกนักที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดตำราอ่านทั้งหมด แต่ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น แอปพลิเคชันหรือการเรียนออนไลน์ และการเข้าร่วมในระบบการสอนงาน หรือ Coaching นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันของผู้ที่ทำงานร่วมกัน ได้ปรับความคิด ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อกัน ผู้สอนงานสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนรู้งาน ให้คำปรึกษา และพัฒนาแนวทางการทำงาน ในขณะที่ผู้สอนงานก็จะได้แนวคิดใหม่ๆ จากมุมมองที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ และสามารถนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้



## บทสรุป

การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน ต่อไปเครื่องจักรและเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่งานหลายอย่าง โดยเฉพาะงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดคนในการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความชำนาญได้เร็วขึ้น

[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]

## เอกสารอ้างอิง

สลักจิต นิลผาย, “ทักษะทางด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี ความเป็นมืออาชีพในการสอบบัญชี และผลสำเร็จในการสอบบัญชี : หลักฐานจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย,” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 12 (มิถุนายน 2561): 139

